

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อย, คาดแกว่งในกรอบหลังทิศทางเงินทุนไม่ชัด

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย จากการที่ดอลลาร์ถูกขายทำกำไรออกมา ขณะที่คาดว่า ความเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ จะเป็นการแกว่งตัวในกรอบ เพื่อรออุปปัจจัยและทิศทางกระแสเงินทุนที่ชัดเจนต่อไป

*ดอลลาร์ในตลาดเอเชียวันนี้อ่อนค่าลง ขณะที่การหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงท่ามกลางการดิ่งลงของตลาดหุ้นทั่วโลกหนุนสกุลเงินอื่น อาทิ เยน โดยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเวลาในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ได้ลดความน่าสนใจของดอลลาร์

*ดอลลาร์ร่วงลงอย่างหนักเมื่อคืนนี้เมื่อเทียบกับเยน ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลงอย่างมาก โดยดัชนี S&P 500 ต่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน

*สัญญาณที่อ่อนแอจากเยอรมนี และ สัญญาณเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของจีนมีส่วนทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้หุ้นทั่วโลกดิ่งลงท่ามกลางความวิตกดังกล่าว ขณะที่การระบาดของเชื้ออีโบล่าทำให้ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงลดลงอีก

*เจ้าหน้าที่เฟด เตือนว่า ถ้าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหยุดชะงัก อาจชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ

*ยูโรทรงตัวที่ 1.2737 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้ หลังจากพุ่งขึ้นเกือบ 1% เมื่อคืนนี้ ขณะที่ตลาดจับตาแนวโน้มเศรษฐกิจของเยอรมนี และผลกระทบของมุมมองของเฟด เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 32.422 บาท

*09.43 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.41/43 จาก 32.44/46 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.385/455 จาก 32.44/46 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 41.20/31 จาก 41.15/21 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 107.24/27 จาก 106.83 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2725/27 จาก 1.2752 เมื่อวาน

"ดอลลาร์เทียบเอเชียอ่อนค่าลงมา จากหลายเรื่องที่ทำให้ดาวโจนส์ crash ลงมา ดอลลาร์ก็อ่อนค่า แต่ภาพยังไม่ชัดเจน ว่าจะเป็น risk off เต็มที่หรือเปล่า เพราะถ้าไม่นับนิเกอิที่ปรับลงมาเข้านี้ หุ่นในภูมิภาคก็ยังไม่ได้ลงแรง" ดีลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า ดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินบาท และเทียบกับสกุลเงินเอเชียวันนี้ ยังมีทิศทางไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากมุมมองที่เริ่มเปลี่ยนไป ต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ เฟด และการระบาดของเชื้ออีโบล่า ทำให้นักลงทุนระมัดระวังการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น แต่ภาพรวมของการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก หากไม่นับสหรัฐ และญี่ปุ่น ที่โดนขายทำกำไรออกมา ตลาดหุ้นอื่นๆก็เริ่มมีการฟื้นตัวได้ ทำให้กระแสเงินทุนยังไม่ชัดเจน และเงินบาทวันนี้ น่าจะแกว่งตัวในกรอบไปก่อน โดยมีแนวต้านที่ 32.40 และ 32.35 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 32.45 และ 32.50

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้